

รายละเอียดเพิ่มเติมประเด็นการตรวจประเมิน ITA ข้อ ๐๗

โดยเพิ่มข้อความรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ตามที่คณะกรรมการตรวจประเมินพิจารณาให้เพิ่มเติมข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว หน้าที่ ๒๕ - ๒๗

การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนา เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการปฏิบัติภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ เน้นการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมียุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล และจังหวัดเชียงรายเป็นหลัก ในการกำหนด เพื่อดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

“บริหารงานด้วยความโปร่งใส ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า พัฒนาทุกภาคส่วนของตำบล ดูแลทุกกลุ่มคนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม”

โดยกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัด ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และคมนาคมขนส่ง

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำรางระบายน้ำ พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งภายในตำบล และเชื่อมโยงระหว่างตำบล

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ขยายเขตระบบไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปรับปรุง บำรุงรักษา ไฟฟ้าสาธารณะ

พันธกิจ มีการคมนาคมในพื้นที่สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใช้อย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

เป้าประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความสะดวก ปลอดภัย ในการเดินทาง มีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ อย่างทั่วถึง

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
มีการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนภายในตำบลทรายขาว	๑๗ เส้นทาง
ประชาชนได้รับการบริการด้าน สาธารณูปโภค เพิ่มขึ้น	ร้อยละ ๔๐
ประชาชนได้รับการบริการด้าน สาธารณูปการ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ ๔๐

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองกรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนา ส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตามศักยภาพของพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบล

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมให้ความรู้พัฒนาอาชีพ เพิ่มพูนทักษะให้แก่ประชาชน กลุ่มอาชีพตลอดจนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุกภาคส่วนการผลิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ภาคการเกษตรด้านการผลิต เทคโนโลยีสมัยใหม่ การแปรรูปให้แก่เกษตรกร ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลทรายขาว ส่งเสริมอาชีพและการลงทุนให้ประชาชนตำบลทรายขาว มีความเป็นอยู่แบบพอเพียง สามารถนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ประชาชนมีรายได้จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่

เป้าประสงค์ ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น และสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลทรายขาว

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
มีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลทรายขาว	ร้อยละ ๗๐
กลุ่มอาชีพได้รับการส่งเสริมด้านการลงทุน เพิ่มขึ้น	ร้อยละ ๗๐
มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ ๔๐

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักปลัด กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กองช่าง

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองกรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนา

- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรเชิงสร้างสรรค์ภายใต้แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๑ บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล ส่งเสริมกิจกรรม
คัดแยกขยะ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา พัฒนา แหล่งเก็บน้ำ
ตามธรรมชาติ และระบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร

พันธกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลให้อุดมสมบูรณ์ มีการจัดการ
บริหารจัดการด้านมลพิษอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการจัดทำอุตสาหกรรม ฟาร์ม ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน
อย่างถูกวิธี ส่งเสริมการดูแลทรัพยากรทางธรรมชาติในพื้นที่ตำบลทรายขาว แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร
ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ แก้ไขปัญหาหมอกควัน และ PM ๒.๕

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ประชาชนมีความร่วมมือในการอนุรักษ์ คัดกรอง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ รวมถึงการช่วงสอดส่องดูแล แก้ไขปัญหาด้านขยะ และมลพิษ	๑๗ หมู่บ้าน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักปลัด กองช่าง

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืนโดยมีเป้าหมายการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์ และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาทั้งใน
และนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพสู่มาตรฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๒ บริหารจัดการการศึกษา พัฒนาประชาชนสู่ประชาคม
อาเซียน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
อันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

พันธกิจ ส่งเสริมการเรียนรู้ทุกกลุ่มวัย มีการอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ให้คงอยู่ และมีการสืบทอดให้คนรุ่นหลัง

เป้าประสงค์ ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการจัดบริการการศึกษาทั้งในระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมการดำเนินการโรงเรียนผู้สูงอายุ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอด

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ประชาชน เยาวชน ในพื้นที่ได้รับการศึกษา ได้มีกิจกรรมร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้อยู่คู่ตำบล ทราวยาวสืบไป	๑๗ หมู่บ้าน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำนักปลัด

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย

- ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวเชิงสรรค์โดยดำรงฐาน วัฒนธรรมล้านนา

- ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคม สร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองครอกรองส่วนท้องถิ่น

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยดำรงฐาน วัฒนธรรมล้านนา

- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม ดูแลสุขภาพของประชาชน ในท้องถิ่น

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ กีฬานันทนาการ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พันธกิจ ส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพ ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลทราวยาว เช่น กีฬา และนันทนาการ ส่งเสริมสุขภาพ อนามัย ของประชาชนให้มีความแข็งแรง ป้องกันการเกิดโรคติดต่อในพื้นที่ แก้ไขปัญหาเหตุสาธารณสุขภัยต่าง ๆ ดูแลผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง

เป้าประสงค์ ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีสุขภาพที่ดี มีภูมิคุ้มกันด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่อในพื้นที่ ได้รับการจัดการด้านสวัสดิการต่าง ๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบล ทราวยาวที่ถูกต้อง

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ประชาชนมีกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน ด้านกีฬา และนันทนาการ	๑๗ หมู่บ้าน
ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการช่วยเหลือ ดูแล	ร้อยละ ๘๐
ประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษา	ร้อยละ ๑๐๐
สุขภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น ลดอัตราการเจ็บป่วยของประชาชนในพื้นที่	ร้อยละ ๗๐
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ได้รับการดูแล	ร้อยละ ๘๐

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักปลัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองช่าง

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการมีส่วนร่วม การบริหารและการพัฒนาบุคลากร

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่น

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ในระบอบประชาธิปไตย และกิจกรรมเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๓ และการพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพมีคุณธรรม มีความรู้ในการปฏิบัติงาน

พันธกิจ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการสนับสนุนประชาธิปไตยในพื้นที่ สนับสนุนการจัดกิจกรรมเทิดทูลสถาบันร่วมกันกับส่วนราชการ ภาคประชาชนในพื้นที่ สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรู้ความเข้าใจในบริบทการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป้าประสงค์ เพื่อประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว มีส่วนร่วมในกิจกรรมเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการพัฒนาของบุคลากรตำบลทรายขาว

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๗ หมู่บ้าน
ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์	๑๗ หมู่บ้าน
พัฒนาบุคลากรตำบลทรายขาวประสิทธิภาพมีคุณธรรม มีความรู้ในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ ๑๐๐

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักปลัด

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์